

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2



# นโยบาย ITA ต่อต้าน คอร์รัปชัน การบริหารทรัพยากรบุคคล



คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ



เอกสารหมายเลข 025



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒  
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การวางแผนการขับเคลื่อนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัด เป็นไปตามทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และติดตามอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ดังนี้

๑. บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ครอบคลุมด้านการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ บำเหน็จความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

๒. ดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการบริหารบุคคล ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม

๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอัตรากำลัง และพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการปรับแผนฯได้ตามความจำเป็นตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นในวิธีการที่หลากหลาย

๕. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัย โดยให้ความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สร้างความตระหนักในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงาน และต่อผู้มารับบริหาร ปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ “มีคุณภาพด้านวิชาการ สื่อสารก้าวหน้า เปี่ยมคุณค่าด้วยคุณธรรม” ภายใต้กรอบแนวคิดพัฒนาคุณภาพการศึกษา “CR๒Q-Ed Model”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจรัญ แจ่มณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2



**ZERO**  
TOLERANCE  
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

